
Bæjarstjórn - 569

FUNDARBOÐ

569. fundur bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar 
verður haldinn í fundarsal Breiðumörk 20, fimmtudaginn 9. nóvember 

2023 og hefst kl. 17:00

Dagskrá:

Fundargerðir
1.  2310006F - Fundargerð bæjarráðs frá 16. október 2023
 
2.  2310007F - Fundargerð bæjarráðs frá 25. október 2023

Liðir afgreiddir sérstaklega 11 og 12. 
 
3.  2310010F - Fundargerð bæjarráð frá 2. nóvember 2023
 
4.  2310002F - Fundargerð velferðar- og fræðslunefndar frá 11. október 2023

Liðir afgreiddir sérstaklega 1. 
 
5.  2310004F - Fundargerð Skólanefndar frá 11. október 2023

Liðir afgreiddir sérstaklega 2. 

 
6.  2310009F - Fundagerð skipulags- og umhverfisnefndar frá 31. október 2023.

Liðir afgreiddir sérstaklega 2,3,4 og 5. 

 
Almenn mál
7.  2311098 - Viðauki við fjárhagsáætlun 2023 vegna fjárfestinga
 
8.  2311097 - Viðauki við fjárhagsáætlun 2023 vegna byggðasamlaga og 

samstarfsverkefna
 
9.  2310124 - Endurskoðun aðalskipulags Hveragerðisbæjar
 
10.  2311100 - Samþykktir Sorpstöðvar Suðurlands fyrri umræða
 



11.  2311099 - Fyrirspurn frá D-listans
Fyrirspurn frá bæjarfulltrúum D-listans: 

1. Heimilar núverandi aðal- og deiliskipulag þá notkun á húsi sem ætluð er á 
Vorsabæjarreitnum með leigu á iðnaðarhúsnæði fyrir íþróttastarf? 
2. Hvenær var byggingarleyfið gefið út á húsnæðið? 
3. Er byggingarleyfið í samræmi við byggingarreglugerð HMS og deiliskipulag 
svæðisins? 
4. Er búið að samþykkja breytingar á lóðamörkum á lóðum 8 og 10 við Vorsabæ? 
5. Deiliskipulagsflöturinn sem um ræðir var samþykktur sem lóðir fyrir hreinlega 
atvinnustarfsemi 19.5.2019. Hefur því verið breytt? Ef já hvenær var það gert? 
6. Skv. deiluskipulagsskilmálum frá 2019 er hámarks mænishæð frá gólfkóta 10,0 
metrar. Dugir sú hæð til æfinga og keppni í þeim greinum sem hér eru iðkaðar? 
7. Þá ítrekum við spurningar okkar frá síðasta bæjarstjórnarfundi sem ekki hefur enn 
verið svarað. 
I. Er það venju samkvæmt að formaður skipulagsnefndarinnar eða starfsmaður 
bæjarfélagsins sæki um stækkun lóðar án þess að fram komi að lóðarhafi hafi óskað þess, 
og þá væntanlega fyrir hönd lóðarhafa? 
II. Telur meirihluti O og B lista í bæjarstjórn Hveragerðisbæjar að formaður Skipulags- 
og umhverfisnefndar hafi verið hæfur við afgreiðslu á umsókn um breytingu á 
lóðamörkum milli lóðanna við Vorsabæ 8 og 10 á fundi Skipulags- og umhverfisnefndar 
26.9.2023? 
Benda má á að formaður Skipulags- og umhverfisnefndar er framkvæmdaaðili verksins 
m.a. byggingarstjóri og telja má líklegt að hann hafi fjárhagslegra hagsmuna að gæta við 
að erindið um stækkun lóðarinnar verði samþykkt. Ætla má því að hann sé vanhæfur skv. 
2.mgr. 20.gr. sveitarstjórnarlaga. 

Alda Pálsdóttir 
Eyþór H. Ólafsson 

 

06.11.2023
Geir Sveinsson, bæjarstjóri.


